



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๓๗

ที่ ศธ ๐๕๑๓๓.๑.๑.๖/ ๗๕๐

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย/เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ทราบ)/เลขาธิการคณะกรรมการอำนวยการบริหารทรัพย์สินและหน่วยงานในกำกับของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ทราบ)

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๘๔ ให้คณะกรรมการประจำคณะ คณะกรรมการประจำสำนัก คณะกรรมการประจำส่วนงานภายในที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติและจัดตั้งขึ้นใหม่ในมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการอื่นที่ได้รับแต่งตั้งหรือเลือกตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ และดำรงตำแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ทำหน้าที่คณะกรรมการประจำส่วนงานนั้น หรือทำหน้าที่ตามที่ได้รับแต่งตั้งหรือเลือกจนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งหรือเลือกคณะกรรมการขึ้นใหม่ตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่เกิน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการด้านบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการบริหารทรัพย์สินและหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ได้พิจารณาทบทวนรายชื่อกรรมการของคณะกรรมการด้านบริหารทรัพย์สิน จำนวน ๒ ชุด คือ ๑) คณะกรรมการนโยบายทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ๒) คณะกรรมการอำนวยการบริหารทรัพย์สินและหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมีมติให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ และเสนอคณะสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ดังนี้

รายชื่อกรรมการชุดเดิม	รายชื่อกรรมการใหม่ ที่เสนอขอเปลี่ยนแปลง
๑. คณะกรรมการนโยบายทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้	
ลำดับที่ ๑๐ รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร กิริติการกุล)	ลำดับที่ ๑๐ รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลี่ยน บัวจุม)
๒. คณะกรรมการอำนวยการบริหารทรัพย์สินและหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัยแม่โจ้	
ลำดับที่ ๒ รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร กิริติการกุล)	ลำดับที่ ๒ รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย)
ลำดับที่ ๔ รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย)	ลำดับที่ ๔ รองอธิการบดี (อาจารย์อภิชาติสวนคำทอง)
ลำดับที่ ๑๙ อาจารย์ชลิตดา มัชฌิมบุรุษ	ลำดับที่ ๑๙ ผู้อำนวยการกองคลัง

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่
๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ รับทราบ และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกตากิจ)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ